

PARENT ACADEMY

TO GO

**XIN GHI NHỚ
NGÀY NÀY**

**Sự Kiện
về Fentanyl**

**Ngày thứ Năm 27
Tháng 4, 2023
6 giờ–7 giờ tối**

Yêu cầu tham gia cuộc thảo luận với chúng tôi để tìm hiểu về sự nguy hiểm của fentanyl bất hợp pháp và để nghe về các nguyên liệu cộng đồng. Học sinh, phụ huynh và người chăm sóc trẻ em đều được mời. Do nhân viên MCPS trình bày. Đề nghị cho các gia đình của các học sinh trung học cấp II và cấp III.

**Hội chợ Nguyên
liệu Cộng đồng
dành cho Phụ
huynh về Giáo
dục Đặc biệt**

**Thứ Bảy 29 Tháng Tư, 2023
9 giờ sáng – 12 giờ trưa**

Gaithersburg High School

Yêu cầu tham gia với chúng tôi để có một chương trình cộng đồng vui nhộn với đầy đủ các đối tác bên ngoài, nhà cung cấp, công viên và giải trí, và các sở giáo dục đặc biệt MCPS dành cho tất cả học sinh khuyết tật và gia đình.

*Để biết thêm thông tin, xin xem
[www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/parentacademy](http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy)*

MÙA XUÂN 2023

LỊCH TRÌNH CÁC BUỔI HỘI THẢO

**Thông báo, Giáo dục và Truyền cảm hứng
cho các Gia đình**

Các buổi hội thảo của Học viện Phụ huynh MCPS cung cấp cho các gia đình thông tin, nguyên liệu, công cụ và lời khuyên hữu ích về nhiều chủ đề hỗ trợ con em thành công trong học tập và lành mạnh về tình cảm.

Các hội thảo ảo của chúng tôi bao gồm các chiến lược dựa trên nghiên cứu và các đoạn thông tin mang đến cho các gia đình cơ hội xây dựng kiến thức sâu hơn, đồng thời học hỏi và thực hành các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ việc học tập của con em.

Tất cả các chương trình ảo là MIỄN PHÍ. Nên đăng ký trước. Những người tham gia sẽ nhận được một email với liên kết để tham gia trước sự kiện.

- **ĐỂ XEM CÁC DIỄN TẢ VỀ CÁC BUỔI HỘI THẢO và thông tin đăng ký, YÊU CẦU XEM TRANG MẠNG PARENT ACADEMY tại www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/ hay gọi Student, Family, and School Services tại 240-740-4620.**
- **Nếu quý vị không thể tham gia một trong các hội thảo Parent Academy TO GO, hãy truy cập đài YouTube MCPS để xem các phiên họp được thu lại. Xin lưu ý là có thể mất đến một tuần trước khi các phiên họp mới đã thu được đăng.**

Maryland's Largest School District

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Do Student, Family, and School Services Điều Hành 0974.23

GHI DANH TẠI ĐÂY



THÁNG TƯ, 2023

Ngày thứ Năm	13	6 giờ – 7 giờ tối	Hướng dẫn dành cho Phụ huynh về Bạo lực khi Thanh thiếu niên Hẹn hò
Ngày thứ Ba	18	6 giờ – 7 giờ tối	Kỷ luật Tốt
Ngày thứ Tư	19	6 giờ – 7 giờ tối	Ghi danh cho Lớp Mẫu giáo (Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)
Ngày thứ Năm	20	6 giờ – 7 giờ tối	Lời mách về An toàn Truyền thông Xã hội
Ngày thứ Ba	25	6 giờ – 7 giờ tối	Chuẩn bị cho các Bài Kiểm tra Tiêu chuẩn (ACT so với SAT)
Ngày thứ Năm	27	6 giờ – 7 giờ tối	Sự Kiện về Fentanyl
Ngày thứ Bảy	29	9 giờ sáng-12 giờ trưa	Hội chợ Nguyên liệu Cộng đồng dành cho Phụ huynh về Giáo dục Đặc biệt

THÁNG 5, 2023

Ngày thứ Ba	2	6 giờ – 7 giờ 30 tối	Nuôi dạy Con cái Hiệu lực (Phần 1 của 6)
Ngày thứ Tư	3	6 giờ – 7 giờ tối	Từ “Chịu thua” đến Thực hiện
Ngày thứ Hai	8	6 giờ – 7 giờ tối	Chiến lược Xanh tại Nhà
Ngày thứ Ba	9	6 giờ – 7 giờ 30 tối	Nuôi dạy Con cái Hiệu lực (Phần 2 của 6)
Ngày thứ Tư	10	6 giờ – 7 giờ tối	Estrategias verdes en casa (Chiến lược Xanh tại Nhà)
Ngày thứ Năm	11	6 giờ – 7 giờ tối	Vui nhộn Mùa hè: Khám phá những Khả năng về Giải trí
Ngày thứ Hai	15	6 giờ – 7 giờ 30 tối	Lưu tâm: Kiểm chế Căng thẳng trong Thời gian Khó khăn
Ngày thứ Ba	16	6 giờ – 7 giờ 30 tối	Nuôi dạy Con cái Hiệu lực (Phần 3 của 6)
Ngày thứ Tư	17	6 giờ – 7 giờ tối	Liên hệ với Tuổi Thanh thiếu niên
Ngày thứ Ba	23	6 giờ – 7 giờ 30 tối	Nuôi dạy Con cái Hiệu lực (Phần 4 của 6)
Ngày thứ Tư	24	6 giờ – 7 giờ tối	Đại Học Dự Định: Tìm hiểu Quá trình Xin vào Đại học
Ngày thứ Năm	25	6 giờ – 7 giờ tối	Công cụ Hữu hiệu cho Tranh giành Quyền Lực
Ngày thứ Ba	30	6 giờ – 7 giờ 30 tối	Nuôi dạy Con cái Hiệu lực (Phần 5 của 6)
Ngày Thứ Tư	31	6 giờ – 7 giờ tối	Khi nào thì Chúng ta Được Nghỉ ngơi? Hội thảo Chăm sóc Bản thân dành cho Phụ huynh

THÁNG 6, 2023

Ngày thứ Ba	6	6 giờ – 7 giờ 30 tối	Nuôi dạy Con cái Hiệu lực (Phần 6 của 6)
-------------	----------	----------------------	--